

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง (ห้องคชสาร ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง

ผู้มาประชุม

๑. นายอรรถนพ	จันทรบุดร	ประธานสภาเทศบาล
๒. ร้อยเอกสุเทพ	ปัญญา	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายกนก	วุฒิสรรพ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายจตุรนต์	ดวงแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายสุรศักดิ์	ศรีเมืองกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายปิ่น	เชียงภีระ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายเจริญ	ใบจิว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘. นายบุญมา	ฝนท่าแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายประเสริฐ	คำคง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายนิกร	สิทธิธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นางจันทร์ฉาย	ใบจิว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒. นางทรงศิริ	กองเพชร	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจำริญ	เร่งถนอมทรัพย์	นายกเทศมนตรี
๒. นายสุทัศน์	ญาณภาพ	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายแสง	ใบจิว	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายอุดมศักดิ์	คำปวน	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายสมเกียรติ	เวศวิทยา	ปลัดเทศบาล
๖. นายสาคร	การะหงษ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นางสิริพร	สมบูรณ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นางปิยธิดา	อุทุมพร	ผู้จัดการสถานธนาบาลเทศบาล
๙. พ.อ.อ.เผ่าพันธุ์	แสงนาค	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑๐. นางสาวจิตาภา	ศิริเขตต์บุญ	นิติกรชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางทรงศิริ กองเพชร
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกท่านค่ะ บัดนี้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบล หางดงได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเรียนเชิญท่านบุญมา ฝนท่าแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ กล่าวนำสวดมนต์ให้พระ กล่าวนำให้พระสวดมนต์

นายบุญมา ฝนท่าแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านนายก ท่านรองทั้งสองท่าน ที่ปรึกษา รวมถึง สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ต่อไปก็จะได้ขอท่านเลขาธิการ เทศบาล ได้อ่านประกาศเทศบาลตำบลหางดง เชิญครับ

นางทรงศิริ กองเพชร
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหางดง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล ตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหางดง ได้มีประกาศเมื่อคราวสมัยประชุม สภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วันนั้น ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคแรก กำหนดให้ปิดประกาศการเรียกประชุมสภาไว้ ณ ที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง จึงประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ลงนาม นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาลตำบล หางดง ขอขอบคุณค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ เรื่องที่ประธาน แจ้งที่ประชุม ตามที่ผมได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ประธานสภายุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผมจะได้นำ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมมาแบ่งปันให้สมาชิกทุก ท่านได้รับทราบตามหลักสูตรที่ได้เรียนมา

เรื่องที่สอง ตามที่เราได้ทราบข้อมูลเรื่องของไฟแดงบริเวณสามแยกแม่ซึก ตอนนี้เราได้รับงบประมาณแล้ว จะมีการดำเนินก่อสร้างในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งได้มีการนำเสนอในที่ประชุมกับท่านผู้ช่วยเลขาธิการทรงการคลัง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตอง ซึ่งมีผมและท่านสุเทพและท่านบุญมาได้ร่วมนำเสนอ ซึ่งได้มีการนำเสนอผ่านที่ประชุมว่า ถนนบริเวณเส้น ๑๐๘ ผ่านทางสันป่าตอง สุ่มก้อย ดอยเต่า แม่สะเรียง และเข้าสู่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง และเป็นบริเวณสามแยกถนนเข้าสู่เทศบาลเทศบาลตำบลหนองแก้ว หาดแก้ว หนองตอง และจังหวัดลำพูน ซึ่งผู้ช่วยเลขาฯ ได้รับเรื่องไว้ และในตอนนี้ได้รับการอนุมัติและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นมติที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนจะได้มีสัญญาณไฟจราจรที่ดี รวมถึงการสัญจรบนถนนไปมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๓๐ น. ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมและถ้อยแถลงเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษา จึงได้ขอให้ประธานคณะกรรมการได้นำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับ

นายเจริญ ไบจิว
ประธานคณะก.ตรวจรายงานการประชุมฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองทั้งสองท่าน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การตรวจรายงานการประชุมเป็นการตรวจในสิ่งที่ผิดอย่างละเอียด เพื่อให้คำสละสลวยขึ้น ดังนั้นจึงได้ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งสมาชิกท่านใดที่มีการแก้ไขพิจารณาเพิ่มเติมได้เลยครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข เสนอแนะเพื่อให้เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ เชิญครับ หากไม่มีจะขอทุกท่านเห็นชอบรายงานการประชุมในครั้งนี้ครับ

มติที่ประชุม

ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายอรรถพร จันทรบุดร

ทั้งหมด ๑๑ ท่าน ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

นายอรรถพร จันทรบุดร

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้
ถามหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอเป็นวาระ
ต่อไป วาระที่ ๔ ครับ

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ

นายอรรถพร จันทรบุดร

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ เรื่องที่คณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

นายอรรถพร จันทรบุดร

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาเทศบาล

๕.๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

**๕.๑.๑ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลหางดง เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล
ตำบลหางดง พ.ศ..... เรียนเชิญครับ**

นายจำรูญ เร่งนอมทรัพย์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หางดงที่เคารพทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ เพื่อพิจารณา
เป็นเรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
หางดง เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบล
หางดง เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง ข้าพเจ้า
ขอเสนอญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลหางดง เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบล
หางดง พ.ศ..... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อ
ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การจัดระเบียบการจอด
รถในเขตเทศบาลตำบลหางดง พ.ศ..... อันเป็นการวางระเบียบ
การจอดรถภายในเขตเทศบาลตำบลหางดง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ในโอกาสนี้จะขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาล ได้อ่านญัตติต่อ
ในเรื่องของเหตุผลที่ จะต้องมีการเสนอญัตติต่อไปนี้ ครับ

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร ขออนุญาต
ต่อเลยนะครับ ว่าด้วยเหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ
จอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอด
ยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ โดย
เมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ
ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ.๒๕๐๓ ดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ทำให้เทศบัญญัติ เรื่อง
จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.๒๕๔๓ ของเทศบาลตำบล
หางดง ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ
จอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นอันสิ้น
ผลบังคับ ประกอบกับปัจจุบันมีปริมาณรถที่สัญจรไปมาบนท้อง
ถนนในเขตเทศบาลตำบลหางดงเป็นจำนวนมาก และพบว่าการ
จอดรถที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอด
การจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางจราจร รวมถึงการชะลอ
รถเพื่อจอดบริเวณข้างทาง ทำให้เกิดปัญหาการจราจร ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน การจัดระเบียบที่
จอดรถในเขตเทศบาลตำบลหางดง จึงเป็นเรื่องสำคัญและ
จำเป็นต้องดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชนและเป็นการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัติฉบับนี้ รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลหางดงฯ ที่แนบเสนอมาร่วมนี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง เพื่อพิจารณาและขอให้สภามีมติ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ๓ วาระรวด ขอแสดงความนับถือ
นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ในฐานะตัวแทนท่านนายก
เทศมนตรีฯ ขออนุญาตสรุปร่างเทศบัญญัติในการดำเนินการ หรือ
ท่านประธานสภาจะมีมติ ๓ วาระรวดเดี๋ยวนะครับ

นายอรรถพร จันทรูปุตร
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้อที่ ๔๕ นายกเทศมนตรีสามารถให้พิจารณา
สามารถระมัดระวังได้ ฉะนั้นจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบใน
ครั้งนี้ครับ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบ ๓ วาระรวด
เดียว ยกมือได้เลยครับ

มติที่ประชุม

ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายอรรถพร จันทรูปุตร
ประธานสภาเทศบาล

ทั้งหมด ๑๑ เสียงครับ ขอขอบคุณครับ และขอเริ่มการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบล
หาดง วาระที่ ๑ มีท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
เชิญอภิปรายได้ครับ ในเนื้อหาสาระที่ท่านนายกหรือท่านปลัดได้
อภิปรายครับ เชิญครับ

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาครับ ท่านผู้บริหารทุกท่าน ก่อนอื่นจากที่
ท่านนายกได้มอบให้ชี้แจง จะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้ทราบก่อน จะขออนุญาตสรุปดังนี้ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลหาดง เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถในเขต
เทศบาลตำบลหาดง ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญกฎหมายหนึ่ง
ที่จะต้องได้มีการบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลหาดงของเรา
ซึ่งก่อนที่จะมีเป็นร่างนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการโดยมีการเชิญ
เจ้าหน้าที่ มีท่านประธานสภาเข้าร่วมประชุม มีท่านรอง
ประธานสภา และคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายได้ร่วมกันพิจารณา
อันดับแรกในร่างนี้จะมีอยู่ทั้งหมดจำนวน ๔ หมวด หมวดแรกคือ
หมวดทั่วไป หมวดที่ ๒ เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ หมวด ๓
เรื่องการมอบให้เอกชน หมวดที่ ๔ เรื่องเบ็ดเตล็ด รวมทั้งจำนวน
ทั้งหมด ๑๙ ข้อ ซึ่งมีไม่เยอะแต่เป็น ๑๙ ข้อที่เป็นดาบให้กับเรา
และเป็นผลเสียกับเรา

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตอนุญาตเล่าให้ฟัง ในกฎหมายนี้ในอดีต พ.ศ. ๒๕๐๓ มี
การประกาศใช้และบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นทางการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีการยกเลิกเนื่องจากบ้านเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงไป และในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ท่านนายกประยุทธ์ได้ออก
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาใหม่ พอพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้
ออกมาแล้วในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเราจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขร่าง เทศบัญญัติหลายหลายอย่างที
ออกมาพร้อมด้วยกันนี้ เราเองในฐานะผู้ออกกฎหมายลูกจะต้องมี
การมีการทำระเบียบเพื่อรอตามพระราชบัญญัติแม่ เพื่อให้ไม่เกิด
ความขัดแย้งต่อหลักกฎหมายใหญ่ จากการไล่ระดับลงมา
เทศบัญญัติในระดับที่เล็กที่สุด การดำเนินการในกฎหมายนี้เพื่ออิง
กับกฎหมายของพระราชบัญญัติของปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
เพื่อที่จะได้นำมาบังคับใช้ ในปัจจุบันจากการประชุมก็ยังมีข้อถกเถียง
ซึ่งเทศบาลตำบลหางดงของเราได้เข้าสู่สังคมเมือง ซึ่งมีการจราจร
คับคั่ง มีความแออัด โดยเฉพาะบริเวณตลาด หรือบริเวณถนนที่มี
ผู้คนใช้จำนวนมาก มีการจอดรถบังบริเวณถนนซึ่งเป็นผลที่
จะทำให้เทศบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นร่างฉบับนี้ที่มีกฎหมาย
จำนวน ๑๙ ข้อนี้จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการจราจรหรือการจอด
รถของประชาชนซึ่งอาจจะยังไม่สามารถใช้กฎหมายนี้ได้หากที่ประชุม
สภาพังไม่ได้ให้การเห็นชอบ และจะต้องมีการให้ท่านผู้ว่าฯ หรือ
นายอำเภอมีการลงนามให้เรียบร้อย และมีการออกระเบียบประกาศ
โดยการลงนามของท่านนายกเทศมนตรี โดยการกำหนดพื้นที่
ตัวอย่างเช่นในบริเวณของตลาดสดเทศบาลจะถูกกำหนดพื้นที่
วงรอบของตลาดเป็นจำนวนเท่าไร สามารถจอดได้หรือไม่
ปัจจุบันเราทำงานกันแบบท้องถิ่นเราจะใช้การพิจารณาปรับเป็น
ลำดับสุดท้าย เบื้องต้นจะใช้เป็นการว่ากล่าวและตักเตือนก่อน จะมี
การดำเนินครั้งที่หนึ่งหากยังมีการจอด ก็จะมีการดำเนินการเตือน
ครั้งที่ ๒ หากครั้งที่ ๓ แล้วก็ยังจอดอยู่ ก็จะต้องมีกำหนดการ
ดำเนินการในขั้นต่อไป หากมีการเตือนแล้วยังมีการกระทำนั้นต่อ
เช่นเดิมก็จะต้องมีการดำเนินการปรับจริง แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มี
การกำหนดพื้นที่ เพราะยังไม่รู้ว่าร่างนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อไร
ท่านนายกเทศมนตรีจะต้องมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการกำหนดที่จอดรถ ในอนาคตอาจจะต้องมีการหารือกับท่าน
สมาชิกสภาอีกหนึ่งครั้ง ว่าจะมีการควบคุมบริเวณตรงไหนบ้าง เช่น
บ้านแม่ซึก จะมีการควบคุมบริเวณซอยเข้าไปด้านใน
คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้ง ในการบังคับใช้ เสมือนกับ

เรื่องของตลาดจะต้องมีการขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาได้ร่วม
ช่วยให้คำปรึกษาและแนวทางในการปฏิบัติ

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

อีกหนึ่งปัญหาคือตลาดของเราจอตลอดค้างคืน อาจจะต้องมีการนำ
กฎหมายนี้ไปใช้ ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะต้องมีการเสียค่าปรับ
เสียค่าการเคลื่อนย้ายรถ ค่าปรับหากเทศบาลมีการดำเนินการปรับ
ไปแล้วเงินก็จะเข้าเทศบาล หากเป็นการกระทำดำเนินการปรับของ
ตำรวจหากปรับในเขตเทศบาล เทศบาลก็จะต้องนำเงินเข้าเทศบาล
ด้วย เช่นปรับ ๑๐๐ บาท เทศบาลจะได้ ๕๐ บาท และตำรวจจะได้
๕๐ บาท ถ้าปรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตำรวจจะได้ ๗๐
บาท องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ ๓๐ บาท จะเป็นประมาณนี้
ตามที่กฎหมายบังคับ ตามในเรื่องของส่วนแบ่งของกฎหมาย
ซึ่งหากมีการออกเทศบัญญัติแล้วอำนาจในการปรับจะขึ้นอยู่กับ
เทศบาลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เงินจะเข้าเทศบาล เทศบาล
เปรียบเสมือนภาษี ๑๐๐% แต่จะขอว่าหากต้องมีการดำเนินการ
ปรับจริงขอให้เงินลำดับสุดท้ายในการดำเนินการ ในการบังคับใช้

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

ขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพในการ
ดำเนินการซึ่งในส่วนของการปรับ จะต้องมีการปรับตามเอกสาร
อัตราค่าธรรมเนียมในเอกสาร ซึ่งจะได้ขอให้ทุกท่านได้ดูหากมีข้อ
สงสัยประการใดสามารถสอบถามและให้ข้อเสนอแนะได้ครับ และ
อีกครั้งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดจุดห้ามจอด หรือจุดผ่อนผัน ซึ่ง
จะเกี่ยวเนื่องกับในวาระต่อไปที่เราจะมีการจัดตลาด ส่วนนี้ก็จะ
เป็นเครื่องมือในการใช้บังคับการจราจร และจะต้องมีคำถามใน
ส่วนของถนนทางหลวงจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร โดยปกติ
แล้วอำนาจนายกเทศมนตรีจะมีทั้งหมดในเขตของเทศบาลที่
กำหนดไว้ แต่กฎหมายจะต้องมีการเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน หากมีการ
ดำเนินการในเขตหรือถนนของทางหลวงจะต้องมีการประสานงาน
เชิญเจ้าหน้าที่ของทางหลวงมาร่วมประชุมด้วย ทางหลวงจะเห็น
ด้วยหรือไม่ในส่วนของเขตवाद้า ชาวแดง จะต้องมีการ
ประสานงานเพิ่มเติม หากเราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วกรมทาง
หลวงไม่เห็นด้วยจะเกิดปัญหาตามมาทีหลัง ซึ่งในการดำเนินการ
ออกเทศบัญญัตินี้จะต้องมีการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อออกกฎหมายให้ตรงกัน และสามารถบังคับใช้ได้ตรงกัน ซึ่งเขตทางหลวงในพื้นที่ของเทศบาลมีค่อนข้างเยอะ ก่อนที่ประกาศให้ชาวบ้านรับทราบเราคงจะต้องมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ขอนำเรียนมาชี้แจงเพื่อทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทบูรณ์
ประธานสภาเทศบาล

ในข้อเทศบัญญัติได้อธิบายควบคุมเนื้อหาสาระ หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ การจัดระเบียบการจอดรถ หมวด ๓ การมอบเอกชน หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด ซึ่งมีทั้งหมด ๑๙ ข้อ ตอนนี้นำเข้าสู่การอภิปราย มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายไหมครับ

ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมร้อยเอกสุเทพ ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงเขต ๒ ครับ ก่อนที่จะมีการใช้เทศบัญญัตินี้ มีความคิดว่าจะต้องผ่านกระบวนการของสภาแน่นอน ก่อนที่จะมีการบังคับใช้เทศบัญญัตินี้ ควรจะมีการติดป้ายประกาศลักษณะคล้ายการแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากประชาชนบางคนไม่ได้ติดตามโซเชียล รวมถึงชาวบ้านที่เป็นคนแก่ หากเราได้ดำเนินการติดป้ายขนาดใหญ่ในการประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศใช้เป็นการแจ้งเตือนจะทำให้เทศบัญญัติของเราเกิดความเข้าใจแก่ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทบูรณ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเสริม ควรที่จะนำรถโมบายประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ น่าจะดีกว่าครับ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับทราบ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ ท่านอื่นมีความคิดเห็นในการอภิปรายไหมครับ หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองเทศบัญญัตินี้ครับ ขอเชิญท่านเจริญครับ

นายเจริญ ใบจิว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

การใช้รถโมบายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง อาจจะรวมถึงประชาชนที่ไม่ใช่คนในเขตพื้นที่อำเภอหางดง เป็นคนในพื้นที่ต่างอำเภอเช่นอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด ซึ่งถือว่าเป็นที่ทำมาหากินของประชาชน

นายอรรถพร จันทบูรณ์
ประธานสภาเทศบาล

ควรจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในชอกซอยของอำเภอหางดง ซึ่งจะทำให้ครบถ้วนทั้งสองทั้งการประชาสัมพันธ์โดยรถโมบายและการติดป้ายประชาสัมพันธ์

นายเจริญ ไบจิว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายอรรณพ จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

นายจตุรนต์ ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายอรรณพ จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ซึ่งอาจจะเป็นการยากในการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายในการประชาสัมพันธ์บรรณ

อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์โดยการจดตามจุดให้บริการต่างๆที่มีประชาชนพลุกพล่าน เช่น สามแยกแม่ชั๊ก จอดเป็นจุดเพื่อประชาสัมพันธ์ไป ขอบคุณและยินดีรับข้อเสนอครับ เรียนเชิญท่านจตุรนต์ต่อครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายจตุรนต์ ดวงแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เขตที่ ๑ ขอนำเรียนว่าจริงๆแล้วมีส่วนที่ควรให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารในเทศบาลของเรา ซึ่งหากจะเป็นการดีที่สุดคือเรื่องของเสียงตามสาย สามารถกระจายได้ทั่วพื้นที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เบื้องต้นหากร่างบัญญัติอันนี้ผ่าน จะเป็นการดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์คือเสียงตามสาย ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหางดง ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหางดงก่อน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่มาจอดรถในสถานที่ของราชการของตลาดหางดงของเรา ก็จะเป็นชาวบ้านส่วนใหญ่ ซึ่งก็จะเป็นพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลหางดงที่มาใช้บริการ อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้รถโมบายซึ่งไม่สามารถเข้าถึงในเขตที่บางจุดได้ ซึ่งเสียงตามสายจะสามารถเข้าถึงได้ทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาล จึงขอเรียนถามท่านปลัดด้วยว่าในส่วนของการเร่งซ่อมแซมเสียงตามสาย และในวันนี้ผมมีเรื่องของเสียงตามสายที่จะมาพูดอีกครั้ง จะขอยุ่ในวาระท้ายเนื่องจากเป็นวาระที่เยอะเลย เบื้องต้นขอนำเรียนในเรื่องที่ควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบในเรื่องของระเบียบ ตามนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ เชิญท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีจะขอมติรับหลักการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญครับ

ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายอรรถพร จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก้ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ ๒ นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่ขอมติที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ เชิญครับ

มติที่ประชุม

ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายอรรถพร จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ ๑๑ เสียงตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอครับ

นายอรรถพร จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ไปที่ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ท่านใดมีข้อเสนออื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาให้ตราร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลหางดง ขอเชิญที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายอรรถพร จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ ๑๑ เสียงให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒

๕.๑.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียนเชิญครับ

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ

เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น และเพื่อบริการสาธารณะ จึงขอโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายแบบขอเสนอญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ลงชื่อ นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรี

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

- รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
๒. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
๓. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ พร้อมทั้งเขวนน้ำเกลือ
๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือป้อนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

(๓) เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟ

รถยนต์

(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

(๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน

(๖) ชุดเฝือกตามแขน ขา

(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ

(๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

(๙) แก้อัปเดตเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

(๑๐) เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator) หรือ

Automated External Defibrillator

(๑๑) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

(๑๒) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึง

ศีรษะ (Head Immobilizer)

(๑๓) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคม

ไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดปรับได้

(๑๔) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย

กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยา สีสันสะท้อนแสง

และนกหวีด

จำนวน ๑ คัน เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อย่างเร่งด่วน

เพื่อใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหางดง ในการให้บริการรับ-ส่งประชาชน

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้บริการได้อย่างมั่นใจว่าได้มาตรฐาน

มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรถกู้ชีพคันปัจจุบันไม่ผ่าน

การตรวจประเมิน เนื่องจากอายุการใช้งานเกินที่กำหนดไว้ คือต้อง

ไม่เกิน ๗ ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน จึงทำให้ไม่ผ่านการขอรับรอง

มาตรฐานเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก

งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๓,๒๓๖,๔๒๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณก่อนโอน ๒,๐๘๔,๗๘๐ บาท โอนลด ๕๔,๔๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๒,๐๓๐,๓๘๐ บาท

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาหารหรือสิ่งปลูกสร้าง

- ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน ๔ คูหา หมู่ที่ ๙ ตำบลหางดง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ ๒,๒๓๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณก่อนโอน ๒,๒๓๗,๐๐๐ บาท โอนลด ๒,๒๓๗,๐๐๐
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐ บาท

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นห้อง
กึ่งช่างเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหางดง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ ๑,๕๕๙,๖๖๕ บาท คงเหลืองบประมาณ
ก่อนโอน ๑,๕๕๙,๖๖๕ บาท โอนลด ๒๐๘,๖๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน ๑,๓๕๑,๐๖๕ บาท **รวมโอนลด จำนวน ๓
รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท**

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นอาคาร
บริการงานช่างเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหางดง ตั้งไว้
๑,๓๕๑,๐๓๗.๕๕ บาท เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารจอด
รถเทศบาลตำบลหางดงเป็นอาคารบริการงานช่างเทศบาลตำบล
หางดงและศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบล
หางดง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหางดง รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๕๙,๖๖๕ บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินเทศบาล
จำนวน ๑,๓๕๑,๐๓๗.๕๕ บาท และเงินรางวัลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๘,๖๒๗.๕๕ บาท รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๙๑,๐๓๗.๕๕ บาท

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดง เป็นห้องกึ่งช่างเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ ๑,๕๕๙,๖๖๕ บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน ๑,๓๙๑,๐๖๕ บาท โอนลด ๑,๓๙๑,๐๓๗.๕๕ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๒๗.๕๕ บาท รวมโอนลด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๙๑,๐๓๗.๕๕ บาท

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

เรื่องนี้จะขออนุญาตพูดทำความเข้าใจไปเป็นประเด็นท้องถิ่น เพื่อให้เป็นการเข้าใจกัน เรื่องนี้มีรายการขอโอนตั้งรายการใหม่ เพราะเราได้ตั้งงบประมาณในเขตของความรับผิดชอบของสภาเทศบาลแห่งนี้แล้วในเรื่องของการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๔ ห้อง ที่บริเวณโรงฆ่าสัตว์ แต่ในขณะนี้เรายังไม่สามารถดำเนินการในบริเวณของโรงฆ่าสัตว์นี้ได้เนื่องจากที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ราชพัสดุจังหวัดได้อนุมัติให้เทศบาลใช้แล้ว แต่ยังให้ใช้เป็นโรงฆ่าสัตว์อยู่ตามเดิม ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ออกกฎหมายและเราได้ขอยกเลิกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์แล้ว เนื่องจากเพราะว่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวนหลายล้านบาท เพื่อให้ถูกต้องตามที่กรมปศุสัตว์จังหวัดกำหนด อีกทั้งตอนนี้เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อีกต่อไปเพราะพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เมืองกึ่งชนบท ซึ่งสัตว์หรือสุกรที่เราจำหน่ายได้ผ่านการฆ่าแล่มาจากโรงงานที่มีมาตรฐานมากกว่าเราจึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน จากเดิมเป็นโรงฆ่าสัตว์เป็นที่จอดรถขยะและจอดรถดับเพลิงรวมทั้งอาคารพาณิชย์ด้วย ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งเราคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร เหมือนกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นที่เราก่อตั้งหลังอำเภอซึ่งกว่าจะขออนุญาตใช้ได้ ใช้เวลาไปเกือบ

สองปี ด้วยเหตุผลตรงนี้เราจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์บริเวณนั้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็เลยขอตั้งรายการใหม่ประกอบด้วยที่ว่างรถ ambulance ที่ใช้ทุกวันนี้เป็นรถที่เราได้รับการบริจาคจากเอกชนมา ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้งานมากกว่า ๗ ปี ซึ่งตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขจะไม่สามารถรับรองคุณภาพและไม่อนุญาตให้ใช้บริการสาธารณะ เราจึงจำเป็นต้องตั้งรายการใหม่ โดยเอาเงินจากที่เราตั้งใน เทศบัญญัติเรื่องของการสร้างอาคารพาณิชย์ตรงนั้น มาขอใช้ตั้งจ่ายรายการใหม่ขอซื้อรถตู้พยาบาล ในการดังกล่าวนี้จะได้ขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขได้ให้เหตุผลต่อที่ประชุม และขอท่านปลัดเทศบาลได้ให้ข้อมูลและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองสาธารณสุข ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยขออนุญาตท่านประธานได้ครับ เรียนเชิญครับ

นายอรรถพร จันทบุตร์

ประธานสภาเทศบาล

นายสาคร ภาระหงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเพื่อนพนักงานทุกท่านครับ ตามที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ได้เรียนชี้แจงเพื่อนำเสนอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นรถตู้ ซึ่งเดิมเป็นรถกระบะ ซึ่งได้รับมาจากการบริจาค ได้มีการจดทะเบียนเมื่อปี ๒๕๕๖ ปัจจุบันมีอายุ ๑๑ ปี ซึ่งเกินมาตรฐานที่การจะได้ขึ้นเป็นหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งมีระเบียบของหน่วยการปฏิบัติการการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเทศบาลตำบลหางดงเราได้ขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของบุคคล ในส่วนของวิทยุสื่อสาร แต่ในกรณีรถที่ปัจจุบันเราไม่อยู่ในเงื่อนไขซึ่งตอนนี้ที่เราขอไปที่จังหวัด จังหวัดได้มีเงื่อนไขในเรื่องของการจัดซื้อรถ เนื่องจากรถของเรามีอายุเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดไปแล้ว แต่ในส่วนของเรื่องควรมีความพร้อม และเมื่อคราวที่แล้วได้รับการอนุมัติจากสภาเรื่องวิทยุสื่อสาร ดังนั้นในส่วนของคนมีความถูกต้อง คลื่นถูกต้อง วิธีการในการอบรมและ

นายสาคร การะหงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติก็ถูกต้อง เพราะฉะนั้นในส่วนของรถตู้ได้ขอความกรุณาจากท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อให้การบริการให้กับประชาชนในเขตเทศบาลในการให้บริการของรถฉุกเฉินที่ผ่านมา มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือหนึ่งเหตุที่แจ้งจาก ๑๖๖๙ ที่แจ้งมาผ่านศูนย์เอราวัณ เพื่อแจ้งมาถึงศูนย์ของเราโดยการประสานงาน ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผู้ป่วยในระยะเวลาต่างๆ กรณีที่เหตุผ่าน ๑๖๖๙ เราจะได้รับค่าดูแลติดตามผู้ป่วยรายละ ๕๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณที่จะผ่านเข้ามาในระบบของเทศบาล อีกส่วนหนึ่งในกรณีที่แจ้งมาทางโทรศัพท์เราจะให้บริการตามปกติ และอีกส่วนหนึ่งคือการใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินมาโรงพยาบาลทางตง ก็จะเป็นลักษณะของการบริการและอีกส่วนหนึ่งการใช้บริการผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มาแจ้งคำร้องที่เทศบาลและเทศบาลก็จะมีการดำเนินการนำรถออกไปเพื่อให้บริการ ซึ่งที่ในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ให้บริการในรอบปี ๒๕๖๖ อุบัติเหตุจำนวน ๘๘ ครั้ง อุบัติเหตุที่แจ้ง ๑๖๖๙ อุบัติเหตุฉุกเฉินจำนวน ๘๖ ครั้ง รับส่งผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาล จำนวน ๓๒ ครั้ง ซึ่งอันนี้ยังไม่รวมกับจำนวนที่เราไปรับผู้ป่วยเพื่อมาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์ของเทศบาล ในช่วงของวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย อันนี้อันนี้เป็นในส่วนที่เราให้บริการในรอบปีที่ผ่านมา ๑๖๖๙ จำนวนทั้งหมด ๑๙๘ ครั้ง เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งรถตู้จะมีความสมบูรณ์และอุปกรณ์ในการให้บริการจะมีความสมบูรณ์และพร้อมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องกระตุ้นหัวใจ ซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาจึงขออนุญาตนำเรียนขอความกรุณาจากที่ประชุมสภา เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลในการดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ขอขอบคุณครับ

นายอรณพ จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มครับ ขอให้ท่านชี้แจงในเรื่องของบริการสาธารณะ เหตุที่ควรแจ้ง ๑๖๖๙ ช้องใจว่าโทรแล้วจะเข้าเทศบาลเลยหรือไม่ครับ

นายสาคร ภาระหงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

กรณีที่ถูกต้อง ทุกท่านสามารถโทรไปที่ ๑๖๖๙ เพื่อการวิเคราะห์ ว่าตอนนี้คนไข้อยู่ตรงจุดไหน บ้านไหนใกล้ เช่น บ้านแม่ชั๊ก ก็โทร ๑๖๖๙ ระหว่างในเขตเทศบาลตำบลหางดงและหนองแก้ว หน่วยไหนใกล้ก็จะเรียกหน่วยนั้น ตามหลักการ ซึ่งในเหตุของ ๑๖๖๙ จะได้รับค่าสนับสนุน ซึ่งเป็นงบที่เข้ากับเทศบาล แต่ถ้า เป็นเหตุที่ไม่ผ่าน ๑๖๖๙ จะไม่ได้งบประมาณสนับสนุน เหตุหลักที่สมควร โทร ๑๖๖๙ เพื่อการประเมินคนใช้ในการรักษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะมีการฟังวิทยุสื่อสารตลอดเวลา เพื่อประสานโรงพยาบาลในการเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน ขอยกตัวอย่างล่าสุด พนักงานเทศบาล เกิดเหตุการณ์ภรรยาที่เป็นโรคหัวใจเกิดเส้นเลือดตีบสองเส้น นำส่งโรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลหางดงเห็นว่าอาการไม่ดีจึงได้ ประสานไปที่โรงพยาบาลศรีพัฒน์ โดยผ่านระบบ ๑๖๖๙ เพื่อให้ ศรีพัฒน์ได้เตรียมอุปกรณ์ เพื่อความพร้อมโดยใช้รถพยาบาลส่ง เข้าไปทำให้สามารถรักษาได้อย่างทันที่พบว่าเส้นเลือด หัวใจตีบไปสองเส้นเหลือแต่เส้นเล็กเส้นเดียว วิธีการรักษาคือการ เตรียมขดลวดสปริง เพื่อขยายหลอดเลือด ลักษณะนี้คือความ รวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ป่วยและความเป็นระบบในการช่วยเหลือ หากผ่านระบบ ๑๖๖๙ จะมีการวิเคราะห์คนไข้ อีกหนึ่งตัวอย่าง เป็นในส่วนของรถกู้ชีพบางครั้งหากรถของเราเสีย ก็จะมีรถของ เทศบาลใกล้เคียงให้การช่วยเหลือ ผ่าน ว ๑๒ เพื่อแจ้งศูนย์ที่ใกล้ ที่สุดในการดำเนินการ ถือเป็นระบบสากลที่สามารถช่วยเหลือได้ อย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

ท่านอื่นมีสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ จากกรณีบุคคลที่โทรหา เทศบาลแล้วแจ้งว่าไม่สามารถไปรับผู้ป่วยได้ จะเข้าในเคสหรือ กรณีไหนครับ มีกรณีที่พัก้องประชาชนโทรมาหาสมาชิกสภา ขอให้ ไปรับผู้ป่วยจากการร้องขอ แต่เทศบาลได้มีการปฏิเสธหรือ จำเป็นต้องผ่าน ๑๖๖๙

นายสาคร ภาระหงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

หากเป็นการแจ้งเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราก็ยินดีที่จะประสาน ให้ผ่านระบบ ๑๖๖๙ ด้วยเช่นกัน

ท่านอื่นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านถามครับ

นายกนก วุฒิสรรพ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธาน กรรมการนายกนก วุฒิสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ขอเรียนถามว่า รถของเราที่ใช้ในตอนนี้อยู่มาตรฐานของ
กรมอนามัยหรือเปล่า ขอเรียนถามครับ

นายอรณพ จันทบุตร์
ประธานสภาเทศบาล

รถที่ถูกกำหนดคุณลักษณะ ถูกต้องหรือเปล่า ใช่หรือไม่ครับ

นายสาคร การะหงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

กราบขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ความกรุณาในการสอบถามและ
ความห่วงใย ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จะถูกกำหนดไว้ว่ามาตรฐานของ
ครุภัณฑ์ของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาของปีล่าสุด ในลักษณะนี้ผ่าน
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ซึ่งส่วนที่ ๒ จะต้องไป
ขึ้นทะเบียนของ สพฉ. การที่เราจะให้บริการสเปคจะต้องผ่านตาม
นี้ หากไม่ผ่านมาตรฐานก็จะไม่สามารถซื้อได้ และไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนให้เป็นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้ ยืนยันว่ารถ
คันนี้ผ่านมาตรฐาน ซึ่งตรงตามสเปคสบายใจได้เลยครับว่าตรงตาม
มาตรฐาน

นายอรณพ จันทบุตร์
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ขอบคุณครับ ท่านใดมีสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่
ประชุมสภาเห็นชอบครับ เชิญครับ
ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายอรณพ จันทบุตร์
ประธานสภาเทศบาล

ต่อเลยนะครับ
๕.๑.๓ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ของเทศบาลตำบลหางดง เรียนเชิญครับ

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หางดงทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่องญัตติขอรับ
ความเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลหางดง เรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลหางดง
โดยขอดำเนินการจับสลาก โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล ในกรณี
การเช่าพื้นที่ตั้งวางจำหน่ายสินค้าตลาดโต้รุ่ง บริเวณลานจอดรถ
ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๒ ตำบลหางดง จำนวน ๔๐
ล๊อค ตามรายละเอียดแนบท้ายแบบขอเสนอญัตติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ การจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ ๖ กำหนดว่า “การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ โดย
วิธีประมูล” “การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นหรือเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการ
ประมูลก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย” ขอได้โปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ในเรื่องนี้ขออนุญาตท่านประธานสภา
ได้ขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่
งบประมาณรายได้ของเทศบาล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่อง
นี้ครับเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการมีเสียงเรียกร้องมาในหลายเรื่อง
อยากให้เกิดการดำเนินการจัดตลาดโต้รุ่งหรือตลาดกลางคืนของ
เทศบาล ต้องขออนุญาตท่านตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมา
นี้ ตามกฎหมายจะต้องมีการประมูล ซึ่งหากมีการประมูลจะต้องขอ
ในที่ประชุมสภา แต่การประมูลนี้ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ก็คือการประมูลหากมีการประมูลแล้ว ไม่มีผู้ค้าก็จะต้องมีการ
ประมูลใหม่ทำให้เกิดการเสียเวลาตามหลักปฏิบัติเพราะเป็น
ลักษณะของการเช่าไม่ถาวร ไม่เหมือนกับตึกแถวหรือตลาด ซึ่งเป็น
การเช่าที่สามารถเข้าและออกได้ในกติกา ซึ่งในส่วนของห้องแถว
จะต้องมีการมัดจำ เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีจึงได้
นำเสนอข้อมูลเพื่อขอมติสภาเทศบาล ซึ่งหากไม่มีการประมูล
จะต้องมีการดำเนินการในวิธีอื่น และจะต้องมีการขอมติในสภาโดย
ครั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบให้เป็นแนวคิดในเรื่องของวิธีการ
จับสลาก เพื่อความยุติธรรม ในวันนี้ขอให้นำเสนอให้ทุกท่านได้ดูก่อน
ซึ่งในวันนี้ทางที่ประชุมสภาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็จะเป็นมติ
ของสภาในครั้ง นี้ ขอให้ความว่าดำเนินการวางแผนผัง ซึ่งผัง
อาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่ง ผังนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้คือห้องแถวที่
เราทำใหม่ ซึ่งจากการวัดดูแล้วจะได้จำนวนทั้งหมด ๒ เมตร ลึกเข้า

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

ไป ๓ เมตรและมีช่องรวมจำนวนทั้งหมด ๔๐ ลีตค โดยวิธีการจับสลาก ตอนนี้หากมีผู้ค้าสนใจจำนวน ๔๐ หรือไม่ถึง ๔๐ รายก็จะมีปัญหาในการปฏิบัติ จะใช้การวิธีประชุมและตกลงกัน แต่หากมีมาเกินกว่า ๔๐ ราย จะต้องมีการจับสลาก ให้จำนวน ๔๐ รายแรกก่อนและที่เหลือเป็นการสำรองไว้ เพราะการค้าไม่มีอะไรแน่นอนจากการปรึกษากับท่านนายกเทศมนตรีซึ่งได้สิ่งรอบข้างของตลาดว่ามีตลาดที่ไหนบ้างในเขตเทศบาล ซึ่งในบริเวณนี้ก็มีตลาดที่มีการค้าขายดีที่สุดในภาคฝรั่ง คนเยอะมากเพราะเป็นการรวมแหล่งคนมาใช้บริการในทุกวันพุธ ซึ่งตลาดทั่วไปในบริเวณนี้จะไม่ค่อยได้ขายของเลยในวันนั้น ชัยบเข้ามาจะมีตลาดของวันอังคารที่เปิดใหม่ข้างเซเว่น ได้มีการลองใช้บริการซึ่งมีผู้ค้าอยู่ ๓๐ ถึง ๔๐ ราย ต่อมาก็มีความนิยมลดลงในสัปดาห์ หากพูดถึงตลาดคู่แข่งในรอบรอบบริเวณนี้ก็จะมียู่ประมาณนี้ ยกเว้นตลาดที่สี่แยกสะเมิงซึ่งไกลจากบริเวณบ้านเรา ซึ่งตลาดของเรามีทั้งหมด ๔๐ ลีตค ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการคุ้มครองเสียว่าตอนนี้มีคนสนใจมากนักเพียงใด ซึ่งถ้ามีผู้ค้าหลายรายเข้ามาถามในการเช่าลีสลอคแล้ว แต่เราไม่สามารถตอบได้ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการทำให้ถูกต้องโดยการขอที่ประชุมสภาก่อน หากสภาอนุมัติเห็นชอบในการจับสลากก็จะดำเนินดำเนินการต่อไปคือการประชุมคณะกรรมการ แต่ในเบื้องต้นนี้ก็ต้องมีแนวทางนำร่องในการดำเนินการก่อน ในเบื้องต้นคุยกันว่าหากเปิดทั้งหมดจำนวน ๔๐ ลีตคได้คุยกันว่าจะลองเปิดดูก่อนว่าจะมีคนมาสมัครเท่าไร ถ้าต่ำกว่า ๒๐ อาจจะไม่มีการเปิดเพราะไม่ถึงครึ่งซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้ามีคนต้องการและสนใจล้นเกินกว่า ๔๐ จะต้องเปิดให้บริการแน่นอน แต่จะมีวิธีการอย่างไรในการจัดจัดเก็บ ซึ่งมี ๒ วิธีการในการจัดเก็บหากได้รับการอนุมัติจากสภาจะมีการประชุมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนของผลกระทบของผู้ค้าในตลาดอาจจะมีตัวแทนของผู้ค้าในตลาดเข้าร่วม และคณะกรรมการตลาดด้วย ไม่อยากให้มีปัญหาในการปฏิบัติ หากมีผู้ค้าครบทั้ง ๔๐ รายก็จะมีดำเนินการเปิดตลาดนี้ จะมีการประกาศให้มีการจับสลาก และต่อมาก็จะมีการกำหนด

ประเภทอาหาร หนึ่งถึงสองเดือนแรก จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าที่เพื่อเป็นการทดลองก่อน จะเก็บเฉพาะค่าไฟและค่าขยะเท่านั้น ถ้าตลาดโอเคมีผู้ใช้บริการเยอะก็จะมีค่าเช่าอัตราค่าเช่าจะอยู่ที่ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อสล็อต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ดำเนินการ ค่าขยะก็จะอยู่ที่เดือนละ ๓๐ บาทต่อสล็อต และค่าไฟอาจจะเป็นในลักษณะของการเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๑๐ บาท ประมาณนี้อาจจะอยู่ที่ ๑๐ ถึง ๑๕ บาท อาจจะต้องใช้วิธีการคำนวณจากปริมาณไฟประกอบด้วย หากวันนี้ได้รับการอนุมัติจากสภา ก็อยากจะขอรับความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาในที่นี้ด้วย ในการเปิดตลาดครั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีที่ค้าขาย ไม่ใช่ลักษณะของการไปเช่าเหมาที่เพื่อเปิดตลาดนัดที่เรียกว่าเหมานัด ก็จะมีคนมาขอเหมานัดในวันต่างๆ แต่เราทำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเราในการขายของ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ตลาดและการขายของเกิดขึ้น ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อน หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำสามารถช่วยชี้แจงและแนะนำได้ครับ เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเราที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียสามารถแนะนำได้เลยครับ ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอรณพ จันทบุตร์
ประธานสภาเทศบาล
นายจาตุรนต์ ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ขอบคุณครับ สมาชิก ท่านนิกรมีคำถามใหม่ครับ เชิญท่านจาตุรนต์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายจาตุรนต์ ดวงแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เขต ๑ ขอเรียนถามท่านปลัดเทศบาล การเก็บค่าบริการจะเป็นในราคา ๕๐ บาทต่อเดือนหรือว่าต่อวัน และสินค้าที่เราให้จำหน่ายไม่ควรจะซ้ำกันเพราะอาจจะทำให้เกิดการแย่งการขายจริงๆ แล้วจำนวน ๔๐ สล็อตนี้อาจจะมีผู้ค้าไม่ถึง ๔๐ ราย หนึ่งรายอาจจะเอาสองถึงสามสล็อตก็ได้ถามเผื่อไว้หากในอนาคตมีคนสนใจจะได้นำข้อมูลต่างๆ ไปประชาสัมพันธ์ต่อได้ รวมถึงหากเป็นสินค้าที่ขายไม่ซ้ำกันผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดี จะได้ไม่แย่งลูกค้ากันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผมได้รับข้อมูลมาเกินกว่า ๔๐ ราย สำคัญที่สุดทุกเรื่องที่เราพูดมา

ในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือชาวบ้านจะต้องได้รับรู้ เพราะทุกเรื่องที่ผมพูดมาหรือท่านอื่นๆได้พูดมาก็จะโยงไปถึงเรื่องของเสียงตามสาย เบื้องต้นขอนำเรียนว่าอยากให้มีส่วนที่หลากหลายในการให้บริการ ขอขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร

ประธานสภาเทศบาล

นางทรงศิริ กองเพชร

เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนเชิญท่านทรงศิริครับ

เรียนประธาน ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางทรงศิริ กองเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอฝากความคิดเห็นและเรียนสอบถามแบบนี้ค่ะถ้าเรานึกถึงผู้ขายแล้วเราจะต้องมองถึงผู้ซื้อ ดีมานด์กับซัพพลายจะต้องมาด้วยกัน ตอนนี้เราได้นำที่จอดรถมาทำตลาดกลางคืน ที่จอดรถเราหายไปหากผู้ซื้อจะมาซื้อของตอนนี้ที่จอดรถก็จะมีปริมาณน้อยลง ฝากไว้ตรงนี้ด้วยหากเป็นรถยนต์จากผู้ที่เลิกงาน ๕ โมงเย็น ต้องคำนึงถึงว่าเขาจะเอารถไปจอดที่ไหนด้วย ตอนนี้เราใช้ลานจอดรถทั้งหมดไปแล้วเกือบครอบคลุมพื้นที่ เหลือที่จอดรถเพียงไม่กี่คัน เราอาจจะต้องมองไปถึงที่จอดรถคงเหลือด้วยว่าเราจะจัดการจราจรอย่างไร เพราะปกติแล้วเข้าด้านหน้าได้ด้วย ซึ่งเรื่องของที่จอดรถก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูแล

นายอรรถพร จันทรบุดร

ประธานสภาเทศบาล

ในประเด็นของเรื่องที่จอดรถเราจะต้องมีการจัดก่อน ในเวลาที่ท่านกำหนดว่า ๑๕:๐๐ น. ซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาคนค่อนข้างเยอะสำหรับผู้มาใช้ตลาดจะทำอย่างไร และอีกหนึ่งประเด็นที่ถามคือในส่วนของการประมาณการรายรับ ต่อปีได้เท่ากับ ๗๒๐,๐๐๐ บาท และในหน้าที่สองที่เขียนว่าค่าขยะ ๔๐ x ๔๐ x ๔๐ หมายความว่าอย่างไร

นายสมเกียรติ เวศวิทยา

ปลัดเทศบาล

นายอรรถพร จันทรบุดร

ประธานสภาเทศบาล

เป็นค่าขยะ ๔๐ บาทต่อร้าน

แสดงว่าน่าจะเขียนเกินหรือเปล่า ในประเด็นนี้จากการเห็นการประมาณการรายรับ ในส่วนของการคลังจะขอในเรื่องของการประมาณการรายรับอาคารพาณิชย์ให้ผมด้วยเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยอีกไหมครับ เชิญท่านสุเทพครับ

ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมร้อยเอกสุเทพ ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียนถามเพราะเป็นห่วงในเรื่องของตลาด การประมาณการไว้ขายกลางคืนประมาณเที่ยงคืนหลังจากนั้นเราจะมีมาตรการที่จะยกเว้นในส่วนของผู้ค้าเพื่อปรับเป็นที่ว่างในการจอดรถในตอนเช้า ขอขอบคุณครับ

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา และฝ่ายบริหารครับ ในเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปของคณะกรรมการ หากในวันนี้ผ่านที่ประชุมสภาเห็นชอบ ในการจับสลากวันนี้ก็จะได้มีการคุยกับคณะกรรมการ และรับสมัครผู้ค้าก่อนว่ามีเท่าไร จากนั้นในข้อกำหนดซึ่งได้กำหนดไว้แล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเที่ยงคืน เพราะเราจะไม่ให้ปักหลักอยู่ถาวร หลังเที่ยงคืนจะต้องมีการเก็บของออกให้หมด แล้วจะเป็นที่ว่างเหมือนเดิมตอนเช้าต่อไป อาจจะมีเวลาในการให้บริการประมาณ ๑๖:๐๐ น. ถึงเที่ยงคืน ส่วนการจราจรคาดว่าหากมีการให้บริการเยอะตอนนี้เรายังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีผู้ค้ากี่ราย อาจจะเป็นการใช้การจราจรในลักษณะของวันเวย์ และจะใช้กฎหมายที่เราได้คุยกันในเรื่องของการจอดรถบริเวณนั้นให้เป็นเส้นรอบวงกลม และขอความร่วมมือไม่ให้แม่ค้าจอดรถตัวเองบน ซึ่งเป็นข้อเสียที่เห็นได้ชัด จะต้องขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ค้าจอดเพื่อให้ลูกค้ามาจอดน่าจะดีมากกว่า หากมีการดำเนินการแบ่งล็อตเรียบริ่อยแล้วจะต้องคุยกันในเรื่องระเบียบและดำเนินการตามสัญญาของเทศบาลเพื่อให้มีที่จอดรถเยอะขึ้นจะต้องได้คุยกันในแนวทางของการแก้ปัญหาต่อไป ขอนำเรียนประมาณนี้ ในการเปิดตลาดเป็นครั้งแรกซึ่งจะต้องขอประสบการณ์และความรู้ในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่านครับ ซึ่งไม่รู้ว่าจะมี feed back กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไร เป็นในลักษณะของการทดลองซึ่งจะไม่มีมีการเก็บเงิน และคำนึงถึงเรื่องที่จอดรถหากไม่มีที่จอดรถผู้ค้าก็จะได้ขายแล้วยังจะไปเก็บค่าเช่าที่อีก แต่ถ้าหากตลาดนั้นประชาชนมีการใช้บริการอย่างแน่นหนา ก็จะช่วยต่อการบริหารและผู้ค้าก็จะให้ความร่วมมือ แต่ครั้งนี้ยังเป็น

- การทดลองอาจจะมีทั้งผิดและถูกรวมกันไป จึงอยากจะขอความร่วมมือในการช่วยเหลือของทุกท่านเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของบ้านเราที่จะได้มาขายของ ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล
- ก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ จำนวน ๔๐ ล็อค เป็นการหารายได้ให้แก่เทศบาลของเรา แต่ผมดูตัวเลขออกมาแล้วได้ประมาณที่เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท จากการประมาณการ
- นายสมเกียรติ เวศิวิทยา
ปลัดเทศบาล
- นำเรียนท่านประธานสภา หากเสร็จจากสภาแห่งนี้ ก็คงจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการจัดทำรายงานการประชุมสภา หากสามารถทำได้อย่างรวดเร็วการพิจารณาของท่านในอำเภอก็คง จะไม่นานหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะมีกรเรียกประชุมชี้แจงต่อไป
- นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล
- ตามระเบียบการใช้บังคับ หากมีการย่อนแย้งเราจะโดนตามมาตรา ๑๕๗ หากสมมุติว่าเราไปบังคับประชาชน ถ้าเราไม่มีเทศบัญญัติ
- นายสมเกียรติ เวศิวิทยา
ปลัดเทศบาล
- ดังนั้นเราจะต้องให้อำนาจ เพราะเรามีหน้าที่และมีอำนาจ ซึ่งตอนนี้อำนาจเรายังอยู่ในส่วนของการทำเทศบัญญัติก่อนที่จะไปบังคับใช้ โดยหลัก ณ ปัจจุบันนี้ เรื่องการจอดรถ อำนาจเด็ดขาดจริงแล้วอยู่ที่ตำรวจ ของเรามีในส่วนหนึ่งที่บังคับใช้ไม่ถูกต้อง เพราะมีการยกเลิกจากกฎหมายเก่า ดังนั้นเราต้องรอกกฎหมายใหม่ ขอขอบคุณครับ ท่านอื่นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เชิญท่านกนกครับ
- นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล
- เรียนประธาน กระผมนายกนก วุฒิสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล
- นายกนก วุฒิสรรพ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
- เขต ๑ สำหรับในเรื่องของการจอดรถสามารถใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลทางตรงได้หรือไม่ครับ ในตอนกลางคืน ถ้ามีโอกาสสามารถเปิดให้ใช้ได้หรือไม่เพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆ กัน แต่ว่าเราจะทำอย่างไร เพราะเป็นสถานที่ราชการจะมีการกำหนดบริเวณเข้าออกหรือหรือเปล่า ขอนำเรียนแค่นี้ครับ
- นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง
- เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกเทศบาลตำบลหางดง ในวาระที่ทุกท่านให้ความคิดเห็นในวันนี้จะเป็นประโยชน์ซึ่งเป็นข้อกังวลที่เราอยากจะทำให้ถูกต้องและเกิดการบริการที่ดีเยี่ยม แต่วันนี้ที่เรามาพูดคือการขอมติไว้ก่อนจะให้จับสลากหรือว่าจะให้ประมวลของมาติดตรงนี้ ถ้ามาติดตรงนี้ชัดเจนแล้วจะให้จับสลาก

เราคงต้องมาหาวิธีรวมถึงการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบถาม
ความเห็นของคณะกรรมการด้วย ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
อาจจะมาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย เพราะว่าจะได้มี
ความหลากหลายในการประกอบกิจการ อันนั้นเป็นรายละเอียด
ต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าเราน่าจะเกิดกระบวนการทำอย่างรอบคอบ
แต่ในวันนี้เป็นเรื่องของการให้ประมูลหรือให้จับสลากก่อน
นายอรรถพร จันทบุตร์ เป็นในส่วนของหลังจากว่าถ้าหากเราให้การจับสลากแล้วจะมี
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดต่อไปอย่างไร เพื่อชี้แจง มีท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมเรื่องการจับสลาก
มติที่ประชุม ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)
นายอรรถพร จันทบุตร์ มติที่ประชุม ๑๑ เสียงครับ มติให้ถือว่าจับสลากนะครับ ท่าน
ปลัดเทศบาลมีอะไรเสริมไหมครับ
นายสมเกียรติ เวศิวิทยา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหารทุกท่าน หลังจาก
ปลัดเทศบาล จับสลากมตินี้แล้วก็คงต้องเดินหน้าอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้
บอกไว้ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการอย่าง ๑๐๐% เพื่อที่จะ
ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำเรื่องการบริการ ๑. ในการจับ
สลากจะต้องถูกต้อง โปร่งใส ๒. การจับสลากจะต้องดำเนินการ
อย่างถูกต้อง ๓. การบริการจะต้องดำเนินการให้มีความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งจะต้องมีการนำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้ง
หนึ่ง รวมถึงอาจจะมีการคัดเลือกท่านสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการในการระดมความคิดเห็น ให้แก่ระเบียบนี้ซึ่งตอนนี้
ยังเป็นร่างระเบียบอยู่ คงใช้เวลาไม่นานหากได้รับความร่วมมือ
ก็คงพร้อมประกาศและรับสมัครคนเพื่อมาจับสลาก เขาคงไม่หนี
จากการอภิปรายในครั้งนี่ ซึ่งข้อกังวลของทุกท่านที่ได้เสนอมาใน
วันนี้ได้จดยละเอียดไว้หมดแล้ว คงจะต้องมีการนำเข้าที่ประชุม
เพื่อพูดคุยกับทีมงานอีกครั้งหนึ่งและจะได้รับกวนทางสภาได้
ช่วยกันระดมความคิดเห็น โดยเฉพาะท่านนิกรที่อยู่ตลาดอาจจะ
อาจจะต้องได้ให้การช่วยเหลือ รวมถึงท่าน สท.จาตุรนต์ด้วยที่มี
ข้อมูลเป็นยอดดี ส่วนท่านสมาชิกท่านใดที่จะมาร่วมหรือมีญาติที่
สนใจจะขออนุญาตให้มาตามระบบเพื่อการจับสลากอย่างโปร่งใส

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

จะเป็นการเปิด open ให้กับคนในเขตพื้นที่ ของเราก่อน
ขอขอบคุณครับ

ต่อไปจะเป็นในเรื่องของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เป็นเรื่องของ
ประกาศสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหางดง เรื่องการกำหนดสมัย
ประชุม สภาเทศบาลเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เชิญท่านเลขา

นางทรงศรี กองเพชร
เลขานุการสภาเทศบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และข้อ ๒๑ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ของเทศบาลตำบลหางดง ดังนี้

๑. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

- สมัยที่สอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- สมัยที่สาม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันศุกร์ที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันอังคารที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๗

นางทรงศรี กองเพชร
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานชี้แจงข้อที่ ๕.๑.๕ ขอกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘

- สมัยแรก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันอังคารที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอขอบคุณค่ะ

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ขอบคุณครับ ท่านใดมีความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเนื้อหาสาระ เชิญครับ
ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ

ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

นายอรรถพร จันทบุตร

ประธานสภาเทศบาล

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

นายอรรถพร จันทบุตร

ประธานสภาเทศบาล

นางสิริพร สมบูรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสิริพร สมบูรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหางดงที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง ในระเบียบวาระที่ ๖ เป็นเรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ แต่ข้อที่ ๑.๑ - ๑.๔ ที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องแผนว่าเป็นเรื่องใดบ้าง

ได้ครับ เชิญครับ

เรียนท่านประธานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสิริพร สมบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จะขอสรุปเรื่องแจ้งเพื่อทราบในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ ทั้งหมด ๔ เรื่อง ดังนี้

๖.๑.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็นงบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองจอมทอง หมู่ ๙ บ้านดง เขตเทศบาลตำบลหางดง เชื่อมหมู่ที่ ๙ บ้านดง เขตเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จากงบประมาณปี ๒๕๖๖ ที่ตั้งไว้เดิมจำนวน ๒,๗๕๘,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็นปีงบประมาณจาก ๒๕๖๖ เป็น ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๘ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการเกินศักยภาพ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นางสิริพร สมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๖.๑.๒ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐
เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๑ บ้าน
ท้าวคำวัง ตำบลหางดง เขตตำบลหางดงเชื่อมบ้านท้าวคำวัง หมู่ที่
๑ ตำบลหางดง เขตเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง งบประมาณปี ๒๕๖๘
จำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุน
โครงการเกิณศักยภาพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจร

นางสิริพร สมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๖.๑.๓ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐
เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น ชม ๙๔-๐๐๓ แม่ซึก หมู่ที่ ๕ ตำบลหางดง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๙๓๖,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล โครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ
ประจำปีธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โครงการ
จัดซื้อเครื่องเสียง (ชุดแม่ข่าย) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
และชุดเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียง (ชุดลูกข่ายไร้สาย) พร้อม
ติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ติดตั้ง ณ หมู่ที่ ๑ , ๒, ๓, ๔ และ ๕ ตำบล
หางดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว ติดตั้ง ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๒ ตำบลหางดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๔๙๘,๓๐๐ บาท

โครงการทั้ง ๔ โครงการ เป็นโครงการที่เทศบาลเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากสำนักงบประมาณ

นางสิริพร สมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๖.๑.๔ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณค่ะ

นายอรณพ จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านสมาชิก จากที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้บรรยายเนื้อหาสาระ ท่านใดมีคำถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอถามนิตหนึ่งในประเด็นที่ว่า การซ่อมแซมถนนเรามีป้ายของทางเทศบาล ได้บอกรายละเอียด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเซ็นรับหรือไม่เราได้มีการจัดทำในระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยหรือไม่

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของป้ายบอกการก่อสร้างท่านจะเห็นได้บริเวณตามถนน ถนนคอนกรีตก็จะมีป้ายโครงการบอกรายละเอียด แจ้งคุณสมบัติทั้งหมด ขนาดความกว้าง ความยาวและการใช้งบประมาณ มีผู้รับ ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการจัดทำ

นายอรณพ จันทรบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ทุกวันนี้เห็นแต่มีรายละเอียดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ไม่ทราบว่าภาคประชาสังคมหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมบ้างหรือไม่

นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

ขอย้อนกลับไปก่อน ในอดีตที่ท่านเห็นว่ามีชื่อของประชาชนหรือ
การทำประชาคมลงไปนั้น เป็นระเบียบในสมัยก่อน เป็นระเบียบ
ของพัสดุที่เราใช้ในอดีต ซึ่งตอนนี้เราได้ใช้ระเบียบพัสดุของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นคนละระเบียบกันที่ไม่ต้องมีคณะกรรมการ
จากภาคประชาชน โดยจะกำหนดเอาให้คณะกรรมการของภาค
ประชาชนไปอยู่ในคณะกรรมการแผน ให้ผ่านแผนงานทั้งหมดก่อน
โดยภาคประชาชนเป็นผู้เสนอแผนงาน แล้วส่งมาให้สภาเพื่อการ
พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของภาคการตรวจสอบเป็นดุลพินิจและการ
วิเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ จะ
ดำเนินการที่อยู่ในชุดนี้ แต่เมื่อก่อนระเบียบของกระทรวงมหาด
ไทยได้บังคับไว้ว่าจะต้องมีอย่างน้อยสองคน สาเหตุที่ไม่ค่อยมีใคร
อยากมาพูดก็เพราะว่าท้องถิ่นโดนตรวจสอบเยอะ ซึ่งบางท่าน
ก็ไม่ได้มีความรู้จริง ในส่วนของภาคประชาชนก็โดนตรวจสอบร่วม
ไปด้วย หากมีการตรวจสอบโดย สตง. หรือ ปปช. ภาคประชาชน
ก็จะโดนตรวจสอบไปด้วยเนื่องจากได้เซ็นรับในปริมาณงานที่ไม่ถูก
ต้องก็จะโดนความผิดไปด้วย ทำให้เกิดปัญหามหาดไทยจึงยกเลิก
แล้วกลับมาใช้ระเบียบของกรมบัญชีกลางเรื่องพัสดุในการตรวจ
สอบ โดยให้เหตุผลว่าในส่วนของภาคประชาชนให้ไปตรวจสอบ
ในส่วนของแผนงาน และการดำเนินการในส่วนของภาคการตรวจสอบ
ในการทำงาน ขออนุญาตนำเรียนขอบคุณครับ

นายอรณพ จันทร์บุตร
ประธานสภาเทศบาล
นายจาตุรนต์ ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ขอบคุณครับ ท่านอื่นมีใครเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญ
ท่านจาตุรนต์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคราพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายจาตุรนต์ ดวงแสง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหางดง เขต ๑ ก่อนอื่นผมตั้งใจจะพูดในเรื่องของ
วาระอื่นๆอยู่สองถึงสามเรื่อง เรื่องแรกผมได้รับคำร้องเรียนจากพี
น้องประชาชนผู้ปกครองนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหางดงของ
เรา วันนั้นผมไม่เห็นผู้อำนวยการกองการศึกษาซึ่งผมมีเรื่องที่ได้รับ
จากพี น้องประชาชนเข้ามาเนืองด้วยเด็กที่เรียนโรงเรียน
เทศบาลหางดงฯ ท่านหนึ่งคุณครูให้ออกและให้ไปเรียนที่อื่นแทน
เนื่องด้วยจากการวิเคราะห์ของคุณครูว่าเด็กอยู่ในสภาวะ ลักษณะ
ของการประเมินว่าเด็กไม่ได้เป็นออทิสติก เป็นพัฒนาการช้า แต่

คุณครูบอกว่าให้หาที่เรียนใหม่เพราะเด็กไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้ ผมก็ตกใจ เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดซึ่งผู้ปกครองได้เข้ามาคุยกับผมที่บ้าน เขาได้รับการรับรองจากสหวิชาชีพสถาบันการพัฒนาการเด็กศรีนครินทร์ มีหนังสือรับรองซึ่งเด็กสามารถเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียนปกติได้ จากข้อมูลที่ผมได้คุยกับผู้ปกครองที่โรงเรียนเราคืออยู่ในเขตเทศบาลตำบลหางดง บ้านล่อง ซึ่งจากการพูดคุยได้สอบถามว่าสามารถไปที่อื่นได้ไหม สามารถไปได้แต่ระยะทางมันไกล ก็ไม่สะดวก ซึ่งคนที่มาพูดคุยกับผมคือยาย เพราะแม่เขาไม่สะดวกต้องทำงาน ในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในใกล้ๆ เราก็ยังมีแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ก็เลยได้มีการมาปรึกษากับผมสองวันแล้ววันนี้ก็เลยได้นำข้อมูลเข้ามาสอบถามในสภา ไม่แน่ใจว่าจะให้ผมพาผู้ปกครองไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรงหรือคุยกับผู้อำนวยการกองการศึกษา ก่อน ตอนนี้ผมมีข้อมูลว่าเด็กชื่ออะไร ผู้ปกครองชื่ออะไร ตอนนี้เขามีปัญหาที่มาร้องเรียนคือไม่รู้จะทำอย่างไร เขาเรียนที่เรา เด็กมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พูดซ้ำพัฒนาการช้า ซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสาร แต่สามารถเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ แต่คุณครูเรา ไม่แน่ใจว่าชื่อน้อง ถาม ชื่อจริงของครูก็จำไม่ได้ ตอนนี้เองผมมีเอกสารที่รับรองว่าเด็กสามารถเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ แต่ทางเรากลับปฏิเสธ ผมไม่แน่ใจว่าผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบเรื่องนี้หรือเปล่า ซึ่งเป็นการปฏิเสธที่ไม่สมควร โดยท่านนายกฯเองก็เป็นอาจารย์ที่เคยสอนคอนเทนต์ให้ทราบว่ายากได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อจะได้นำคำตอบไปแจ้งให้กับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่ง

นายจตุรงค์ ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

และก่อนอื่นช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอเรียนให้ ถึงคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภาทุกคน ที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของงานฤดูหนาวหางดง ให้เกียรติและได้ให้โอกาสผมได้ไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจในระดับอำเภอเราก็ได้แชมป์ ซึ่งถ้วยรางวัลก็ยังไม่ได้อามาให้ทุกท่านได้รับชม และก็ได้เป็นตัวแทนของอำเภอหางดงไปร่วมกันแข่งขันในระดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด ๕๔ ท่าน ผมเข้าเข้ารอบ เบื้องหลังการประสบความสำเร็จ ก็มีท่านทรงศิริที่

ไปเชียร์ทุกวัน ท่านจันทร์ฉายก็เป็นอแกนไนซ์ ขอขอบคุณอย่างสูง ขอนำเรียนว่าการร้องเพลงประกวดในนามของท้องถิ่นทุกปีทางอำเภอก็จะแจ้งเข้ามา ในส่วนของสำนักปลัดก็จะแจ้งมา ถ้าจำได้ปีก่อนผมร้องเพลงแล้วตกรอบ เนื่องด้วยวันนั้นบังเอิญติดโควิด ปีนี้ก็ได้รับการส่งข่าวจากสป.อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการประกวดอีกซึ่งได้มีโอกาสแก้ตัว มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรจึงได้มีการเตรียมความพร้อมกว่าครึ่งเดือนจึงซ้อมเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีความมั่นใจในการร้องเพลงว่ายังไงก็ต้องได้รางวัลจนได้รับชัยชนะกลับมา จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านผู้บริหารทุกท่านในที่นี้ สำหรับการร้องเพลงเป็นตัวแทนของท้องถิ่น เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างหนึ่ง ขอนำเรียนว่าไม่ได้ทำเพื่อใครสักคน แม้แต่ท่านนายกเทศมนตรีเอง ผมก็ไม่ได้ทำเพื่อท่าน เพียงแค่ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ประสานให้ผมได้ทำหน้าที่ในครั้งนี้เพื่อองค์กร ขอนำเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าผมได้ทำเพื่อองค์กรจริงๆ ไม่ได้ทำเพื่อใคร พอเราทำสำเร็จองค์กรของเรามีชื่อเสียง ทุกๆ อปท. ในอำเภอทางดงก็ชื่นชมในความสำเร็จที่ผมได้รับจริงๆ แล้วท่านนายกเทศมนตรีและพูดเสมอว่าเราได้รางวัลชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องประกวดอีก เนื่องด้วยความกังวล ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใคร ปีนี้ก็ไม่มีใครอีกจึงได้ส่งผมเข้าร่วมประกวด ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้ทำเพื่อใคร ผมทำเพื่อองค์กร ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำ มันจะมีแค่ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภานั้นเองที่ระบุให้เป็นผู้เข้าร่วมประกวดการร้องเพลงท้องถิ่น ก็คือในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ ท้องถิ่นก็คือคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล ก็มีแค่นี้ ในส่วนของปีหน้าตัวผมเองก็คงมอบให้ท่านอื่นผมทำเพื่อท้องถิ่นจริงๆ ขอย้ำให้ทุกท่านได้รับทราบตรงนี้

ส่วนในเรื่องของที่เรากำลังคุยกันในวันนี้หลายเรื่อง ทุกเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านควรจะรับรู้ แม้กระทั่งในเรื่องของตลาดที่เราจะทำเป็นตลาดโต้รุ่ง ที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้นำเรียนในเรื่องของรถโมบายและการติดป้ายประชาสัมพันธ์กระผมคิดว่าก็ยังไม่เท่ากับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสาย เพราะสามารถเข้าได้ทุกมุม ในส่วนของเรื่องเสียงตามสายเมื่อก็ผม

นายจาตุรนต์ ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ได้เรียนสอบถามกับท่านปลัดเทศบาลว่าการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมทำความเพื่อให้ทุกท่านในสภาแห่งนี้ ได้เห็นถึงความสำคัญของเสียงตามสาย ซึ่งได้รับคำตอบว่ากำลังดำเนินการคุยกับนายช่างอยู่ ผมความเพื่อให้ทุกท่านในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทราบว่า การพูดเสียงตามสาย มีกระแสว่าผมและท่านเจริญ เอาเปรียบเพื่อนสมาชิกสภาด้วยกัน คงจะคิดว่าการพูดเสียงตามสายมันสามารถเข้าไปถึงชาวบ้าน ทุกหลังคาเรือน อาจจะคิดว่าผมพูดในลักษณะของการแฝงการหาเสียง เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าผมและท่านเจริญเป็นการเอาเปรียบเพื่อนสมาชิกสภา ถ้าท่านจำได้ โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาเดิมที่เหลืออยู่จำนวนสี่ท่าน คือผม ท่าน สท.เจริญ ใบจิว ท่าน สท.สุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง ท่านกนก วุฒิสรรพ์ รวม ๔ คน ตอนนั้นท่านนายกเทศมนตรีได้ให้นโยบายไว้ว่าให้ สท.ทั้งหมด ๑๒ ท่านสับเปลี่ยนการพูดเสียงตามสาย เพราะเล็งเห็นว่าจะเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกัน และเวลานั้น ขอเอ๋ยนามถึงท่านที่ล่วงลับไปแล้วคือท่านสท. นิพนธ์และท่านสท. อุโดยถึงเวลานั้นจริงๆ เราได้ร่างรายชื่อของสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๒ ท่านเพื่อกำหนดวัน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ร่างรายชื่อทั้งหมดแล้ว ถึงเวรแรกเป็นท่านนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ ท่านได้บอกผมว่า พูดไม่เป็น ไม่รู้จะพูดอะไร ก็ปฏิเสธไปหนึ่งท่าน และท่านอุโดย ก็เป็นในลักษณะเดียวกัน และมีบางท่านก็ไม่มีเวลา ถ้าการพูดเสียงตามสายของผมและท่านเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว ถ้าท่านนายกเทศมนตรีบอกจะให้พูดแค่ ๒ คน วันนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น แต่ท่านนายกได้บอกมาให้พูดทั้งหมด ๑๒ ท่านเลย แต่ทุกคนกลับปฏิเสธหมด เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่การเอาเปรียบ แต่ถ้าหากการพูดของผมทำให้ชาวบ้านรักและลงคะแนนให้ในวันเลือกตั้ง ผมคงไม่ต้องไปเดินหาเสียงให้เมื่อย แต่นี่ก็ยังไม่ใช่ การที่เราเข้ามาเป็นสมาชิกสภาขอยกตัวอย่างเอ๋ยนาม ท่านสท. สุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง ได้รับคะแนนการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งตลอด ท่านก็พูดเสียงตามสาย ผลงานที่ท่านทำเป็นที่ประจักษ์มากกว่า เพราะฉะนั้นการพูดเสียงตามสายอาจจะมียผลบ้าง เล็กน้อยที่เข้าถึงชาวบ้านได้ แต่ก็ไม่ถึงกับทุกคน แม้กระทั่งท่านนายกเอง เราพูดได้เพียงวันเดียว รวมถึงท่านศาสตราที่มาพูดได้วันเดียวก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน การพูด

เสียงตามสายหรืออ่านข่าว ไม่ใช่มีเพียงแค่เอกสารหนึ่งใบแล้วจะอ่านได้เลย ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่ง แต่ด้วยความที่ผมเป็นนักจัดรายการเราสามารถพูดได้เพียงแค่เอาหัวข้อมาที่ผมพูดอย่างนี้เพียงเพื่อจะบอกทุกท่านว่า ท่านสมาชิกท่านใดที่คิดว่า จะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมขอก่อน หากท่านคิดว่าการพูดเสียงตามสายของผมและท่านเจริญเป็นการเอาเปรียบ ซึ่งตอนนี้เสียงตามสายกำลังจะเข้าสู่ระบบอย่างเต็มรูปแบบ ท่านสามารถไปที่ห้องท่านนายกเทศมนตรีได้เลย แล้วบอกกับท่านนายกฯว่าจะขอพูดเสียงตามสาย แล้วผมจะร่างรายละเอียดในแต่ละวันให้ หากท่านคิดว่าท่านจะพูดเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบ สามารถแจ้งได้เลย ไม่มีปัญหา หากท่านพูดไม่เก่งหรือไม่เป็น ผมและท่านเจริญจะไปนั่งข้างข้าง คอยแนะนำและให้การช่วยเหลือ รวมถึงการเป็นเพื่อน เพราะการพูดเสียงตามสายจะเป็นการพูดพูด หยุดหยุดไม่ได้ จะต้องพูดอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่มาอ่านอย่างเดียว เสียงตามสายเป็นเรื่องที่จำเป็นผมถึงได้จี๊เรื่องของเสียงตามสายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหรือเรื่องต่างๆ ชาวบ้านต้องรับรู้ จึงขอเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเร็ววัน และขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะพูดเสียงตามสาย เพื่อที่ผมและท่านเจริญไม่ต้องถูกมองว่าเอาเปรียบ ท่านสามารถมาแจ้งท่านนายกได้เลย เป็นการดีที่เราจะได้ไม่ต้องกวนพนักงานฝ่ายประจำ เช่น นักปชส.เพื่อที่จะได้พักผ่อนบ้าง และผมเองรวมกับท่านเจริญก็ยินดีให้คำแนะนำในการการพูดเสียงตามสาย อันนี้ไม่ได้โกรธหรือน้อยใจอะไรเพียงแค่ขอแนะนำเรียนผ่านท่านประธานสภาเพื่อให้ได้รับทราบตามนี้ ขอขอบคุณครับ

นายอรณพ จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล
นายเจริญ ไบจิว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตลอดถึงท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เห็นเอ่ยชื่อถึงผมหลายครั้ง ก็ขอนำเรียนอย่างนี้ว่าพอใจที่จะพูด เรื่องของการทำเสียงตามสายเป็นเรื่องของจิตสาธารณะ เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาเป็นส่วนของการให้บริการประชาชน เราทำตรงไหนเป็นเราก็ทำตรงนั้น การพูดเสียงตามสายอย่างที่ท่านจาตุรนต์บอกไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่ของยากหากพูด

แล้วสนุก แต่เราออกจากบ้านมาเราจะต้องมองว่าเราควรจะทำ
เรื่องไหน หากเป็นเรื่องของตลาดจะมีการประมูลจะประมูลยังไง
แบบไหน ต้องกรองและเป็นกระบอกเสียงจากปากเล็ก ๆ ของ
ประชาชนเข้าสู่ผู้ค้าให้มีส่วนร่วม อย่างรถโมบายก็จะได้วันสองวัน
บางครั้งวันเวลามันไม่ได้ อย่างที่ท่านจาตุรนต์ได้บอกว่าเราไม่ได้เอา
การเมืองเป็นที่ตั้ง แต่ผมทำเพื่อองค์กร อย่างเช่น ท่านจาตุรนต์ก็จะ
ผู้ชมในเรื่องของเทศบาลเราทั้งหมด การพูดถึงเรื่องการประชุมสภาที่
ท่านประธานสภาได้เคยกล่าวไว้ มันก็จะเป็นเรื่องดีของเทศบาลเรา
จะได้เอาสิ่งดีๆ ของเทศบาลลงสู่ชุมชน แล้วเอาปัญหาของชุมชน
ขึ้นสู่เทศบาลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลครับ

นายอรรถพร จันทบุตุตร
ประธานสภาเทศบาล
นายสมเกียรติ เวศวิทยา
ปลัดเทศบาล

ขอบคุณท่านเจริญครับ ที่ถูกพาดพิง เสียงตามสายที่หอกระจาย
ข่าวใช้ใหม่ครับ ตอนนี้เราจะเริ่มทำเมื่อไหร่ครับ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและท่านผู้บริหารทุกท่าน
ทุกท่านครับ ขออนุญาตเรื่องเสียงตามสาย ขออนุญาตนำเรียนใน
ที่นี้พูดจากใจจริง ผมพยายามก่อนที่จะถึงวันประชุมในวันนี้เสียง
ต้องออก ถ้าไม่ออกท่านสมาชิกสภาจาตุรนต์ถามผมแน่ ผมพูดตรงๆ
พูดกับลูกน้องและพยายามที่สุดแล้ว ในปัจจุบันผมได้เอาเสียงตาม
สายที่ขึ้นนำเสนอให้ทุกท่านดู ในการแก้ไขปัญหามันเบื้องต้นน่าจะ
ไม่เกินอาทิตย์หน้า เสียงตามสายเราจะได้ฟังทั้งหมด หากเสียงตามสาย
ออกก่อนก็จะดีให้ท่านจาตุรนต์มาลอง ตอนนี้เราได้แก้ปัญห
อันดับแรกจากที่สายมันระโยงระยาง ไม่รู้ว่าสายของใครเลยได้คุย
กับนายช่างว่าเราควรแก้เป็นวิธีพิเศษโดยของเรา เปลี่ยนสายของ
เราให้เป็นสีน้ำเงิน หรือสีฟ้าเพื่อให้เกิดความเห็นเด่นชัดจะไม่ใช้สาย
สีเดียวกับสีดำ เพราะถ้าหากเราโดนตัดสายสีฟ้าเราจะสามารถแจ้ง
กับการไฟฟ้าได้ว่าเป็นสายของเรา เราจะแก้ปัญหโดยวิธีนี้ สายสีฟ้า
มีข้อจำกัดคือมีปริมาณจำกัด แต่เราพบปัญหาเท่านั้นสายหมด อันนี้
พูดจากใจจริง จากที่คุยกับนายช่าง กลัวที่ประชุมสภาจะว่าเอา
ก็พยายามจะต่อให้ได้ ถ้านายกเทศมนตรีไม่ได้นั่งนอนใจ ได้สั่งให้
ทำงานประมาณเพื่อของบสนับสนุนมาอีกในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้
ของบเพื่อติดตั้งอีก ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ของบตรงกับกรมไปเลย ซึ่ง
ตอนนี้หากยังดำเนินการซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อน ตอนนี้สายก็ดันมาหมด
ไปเสียก่อน ขอยืนยันว่าอาทิตย์หน้าให้มาให้ได้ ก็พยายามจะแก้ไข

ปัญหาให้ชุดนี้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน ในส่วนของที่ท่านนายกฯ ก่อน ได้ของงบประมาณไป ๔๐๐,๐๐๐ นั้น จะใช้เป็นตัวเสริมและ คาดว่าโอกาสที่จะได้งบประมาณในตัวค่อนข้างสูง เพราะมีองค์กร อื่นของงบประมาณในส่วนนี้ เพราะตามนโยบายได้เน้นย้ำให้มีใน เรื่องของเสียงตามสายด้วย ภายใต้งบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้ขอไป ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ หอกระจายข่าวปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ราคา ๔๙๕,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ ชุด มีแม่ข่าย ๑ ชุด จุดที่ ๑ บ้าน ท้าวคำวัง จุดที่ ๒ บ้านล้อง จุดที่ ๓ บ้านกำแพงงาม จุดที่ ๔ บ้าน ทรายมูล และจุดที่ ๕ บ้านแม่ซึก สำหรับท่านอื่นมีใครเพิ่มเติมไหม ครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ

นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกและ หัวหน้าส่วนราชการ ขอนอกเรื่องการแต่งตั้งเกี่ยวกับกีฬา ที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่ร่วมดูแล และจะมีการแข่งขันกีฬาในอีกสองสัปดาห์ อยากทราบรายละเอียด ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างหรือไปช่วยตรงไหนบ้างในวันพิธีเปิดหรือ พิธีปิด ขอทางท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ขอชี้แจงและได้บอกให้พวกเรา ในปีนี้การแข่งขันกีฬาในตำบลและ อำเภอหางดง ไม่ค่อยมีความเข้มข้นสักเท่าไร เพราะว่าองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ ซึ่งจะเห็น ได้ในเทศบัญญัติงบประมาณของเรา ไม่มีเงินในส่วนนี้ ในปีที่แล้ว ยังทำในส่วนของอนุบาลเพราะเราเป็นเจ้าภาพ ในส่วนของปีนี้แต่ ละที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ มีแต่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนมาให้แก่เจ้าภาพ คือเทศบาลตำบลหารแก้ว เทศบาล ตำบลหนองตองฯ และเทศบาลตำบลหนองแก้ว จำนวน ๓ ที่ซึ่ง ให้การสนับสนุนมาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอำเภอก็ไม่สามารถ จะดำเนินการอย่างไรได้ จากการปรึกษาหารือก็พยายามที่จะหา งบประมาณในการสนับสนุน ซึ่งในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์จะเป็น พิธีเปิดและพิธีปิดร่วมกัน ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองตองฯ ในวันนั้นได้แจ้งให้กับท่านปลัด และผอ. กองการศึกษา และขอให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลสั่งเสียให้จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยยังไม่มี งบประมาณ เพราะจะไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลแน่นอนเพราะ

ไม่มีให้ใช้ จะใช้วิธีการไปขอการสนับสนุนจากหลายที่ ปีนี้เราจะจับสลากได้สี่สี่ม ซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้ ด้านหน้าเราจะเขียนภาษาอังกฤษว่า HANGDONG สีขาว ด้านหลังจะเป็นสีดำ จำนวน ๓๐๐ ตัวเป็นงบประมาณอยู่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่รู้ว่าในเทศกาลตรุษจีนจะได้อั่งเปาเท่าไรจะพอกับค่าเสื้อหรือไม่ เงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ นี้ยังไม่พอ เพราะเราเกณฑ์ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่เช้า นัดประชาชนเวลา ๖ โมง จะต้องเลี้ยงเช้า ๑ มื้อ และมีมื้อกลางวันอีก ก็เลยอยากขอความร่วมมือทุกท่านทุกฝ่าย ไปร่วมให้กำลังใจ เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรได้เข้าชิงชนะเลิศบ้าง มีตะกร้อหนึ่งอย่าง ฟุตบอลเยาวชนชิงที่ ๓ ปีที่แล้วเราชนะเลิศฟุตบอลประชาชนเข้ารอบ ๘ ทีมไปแล้ว วันเสาร์นี้ก็จะมีการแข่งขันเพื่อตัดเข้าสู่ทีม ได้เข้าไปตัดเชือกกัน ส่วนประชาชนอาวุโสฟุตบอลนั้นได้ให้แม่ทำช่างในการรับผิดชอบไป ปีนี้จะเป็นปีที่กีฬาของท้องถิ่นไม่ค่อยคึกคัก อีกอย่างปัจจุบัน ประชาชนของเราได้ออกไปทำงานในหลาย มีกีฬาครั้งหนึ่งก็ตั้งตัวกลับมารวมกัน ซึ่งในเทศบาลหางดงของเราเองก็ไม่ได้จัดกีฬาภายใน เพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อีกอย่างเราสอบถามผู้ใหญ่บ้านแล้วว่ามีทีมฟุตบอลไหม มีทีมวอลเลย์บอลไหมก็ไม่มี ทีมวอลเลย์บอลในเขตเทศบาลของเราตอนนี้ไม่มีคนเล่นเลย ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในอดีตเราเป็นอันดับหนึ่ง รองมาจากสภแม่ข่าและสันผักหวาน สำหรับในวันอาทิตย์ที่เป็นพิธีปิดกีฬานี้อยากจะขอเชิญชวนทุกคนไปร่วมช่วยกันอีกครั้ง ในส่วนของเสื้อสี่สี่มหากมาวันไหนจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งผ่านเลขาสภา อาจจะต้องการเริ่มร่วม เดินขบวนด้วย แต่ในวันพรุ่งนี้ทางทีมงานท่านปลัดเทศบาลจะได้มีการประชุมกับโรงเรียนและการเตรียมขบวนพาเหรด ผมเชื่อว่าประชากรจำนวน ๓๐๐ คนเราก็คงไม่น้อยหน้าแล้ว จะขอบ้านละ ๑๕ คนไว้ก่อนเพื่อมาร่วม ไม่รวมท่านสมาชิกสภานะครับ ขอฝากด้วยสำหรับที่ผ่านมาในเรื่องของการแต่งตั้งเพื่อได้ไปร่วมกันช่วยเหลือและดูแลนักกีฬา ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ไปเลย ได้ดูเพียงแค่อีฟสด หรือเป็นการรายงานมา

นายอรรถพร จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ผมขอติเรื่องการแต่งตั้ง เพื่อเป็นการให้เกียรติสภา ในการแต่งตั้งควรมีการขออนุญาตเพื่อใส่ชื่อท่านต่างๆลงไป คำสั่ง ด้วย เพื่อเป็นการให้เกียรติครับ หากว่าตอนนี้ไม่มีนักกีฬาแล้วทาง ผู้บริหารคิดว่าจะปั้นนักกีฬาขึ้นมา เป็นรุ่นต่อรุ่นมีความคิด ว่าอย่างไรบ้าง เหมือนวอลเลย์บอลเราเคยได้แชมป์มา อีก ๔ ปี ๕ ปี ต่อมาควรมีการสานต่อรุ่นต่อรุ่น ขอฝากด้วยครับ มีคำถามจากพี่น้องประชาชนถามผมว่าเราเคยจัดใส่บาตรในช่วงปีใหม่แต่ปีนี้ เทศบาลไม่จัดไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่า ในอดีตเรา อาจจะอ้างถึงเรื่องโควิดได้ว่าเราไม่สามารถ แต่ปีนี้ปลอดโควิดแล้ว มีเหตุผลประการใดที่เราไม่สามารถจัดได้

นายอุดมศักดิ์ คำปวน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา ในปีนี้เป็นช่วงที่พระสงฆ์ติดภารกิจที่วัดทั้งหมด การสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เที่ยงคืน ตอนเช้าก็ไปรับบิณฑบาตที่วัด เราก็เลยประสานงานกันว่าปีนี้ควรจัดที่วัดเลย ไปนำเรียนท่าน พระครูก็สายแล้ว เพราะท่านพระครูมีแขกเยอะ ขอเรียนท่านว่า การจัดที่วัดปีนี้เนื่องจากที่วัดก็ร่วมกันจากที่วัดหมด ที่วัดทางตรง เราจะนิมนต์มารับบิณฑบาตที่นี่ก็ไม่สะดวก วัดกำแพงงามก็ติดที่วัด เหมือนกันก็ไม่สะดวกด้วยเหตุผลดังกล่าว ปีนี้จึงขอจัดที่วัดใครวัด มั่นไปก่อน ขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

หวังว่าในปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ จะมีภาพที่งดงาม กลับมาที่เทศบาลของเราอีกครั้งนะครับ ท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติม ไหมครับ ท่านจาคูรณ์ดีมีอะไรไหมครับเชิญครับ

นายจาคูรณ์ดี ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายจาคูรณ์ดี ดวงแสง สมาชิกสภา เทศบาลตำบลหางดง เขต ๑ ขอเสริมอีกนิดเรื่องกีฬาซึ่งตัวผมเอง ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ดูแลทีมเปตองเยาวชน ใน รายละเอียดอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในเอกสารที่ส่งในการดูแล เยาวชนเปตอง ระบุเอาไว้ว่าในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ต้องไปดูแล เปตองเยาวชนในการแข่งขัน แต่เมื่อวานเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลแม่ท่าช้าง ไปแวะที่บ้านและได้คุยกันว่าผมรับผิดชอบอะไร ได้ตอบไปว่า รับผิดชอบการดูแลเปตองเยาวชนที่จะแข่งในวันที่ ๑๑ นี้ เพื่อนผมได้บอกว่าเปตองเยาวชนของเทศบาลตำบล แม่ท่าช้างเพิ่งได้แชมป์ไปเมื่อวานนี้ ผมก็ไม่แน่ใจ จึงได้นำหนังสือ

การแต่งตั้งตามตำแหน่งมาคู่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งระบุว่า วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ การแข่งขันเปตองเยาวชน เรื่องของเรื่องคือ กีฬาได้แข่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนได้แชมป์ไปแล้ว ผมก็เลยเกิดความกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะหาว่าเราไม่ไปดูแลการแข่งขัน ตามที่ได้แต่งตั้งผมกับท่านบุญมาสองคน ได้ดูแลในเรื่องของกีฬาเปตองเยาวชน ปรากฏว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมก็เลยว่าทำไมเกิดความผิดพลาด ก็เลยไม่เข้าใจว่าใครเป็นคน ร่างรายละเอียดทั้งหมดของการแบ่งความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่าน ผมก็เลยต้องไปเชียร์ฟุตบอลแทน กลัวว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะบอกว่าเราไม่ได้ไปดูแลเต้เกๆ กีฬามีวันที่ ๑๑ แต่ดันไปแข่งก่อนแล้ว ก็ขอนำเรียนไว้ ครับ ขอขอบคุณครับ ท่านอื่นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร

ประธานสภาเทศบาล

นายสมเกียรติ เวศวิทยา

ปลัดเทศบาล

เรียนท่านสมาชิกทุกท่านขอรบกวนอีกนิดเดียวเรื่องกีฬาครับ ใน ส่วนของท่านจาตุรนต์ก็ต้องขอภัยด้วยครับ อาจจะมีการสื่อสาร ที่ผิดพลาดระหว่างกองการศึกษา ซึ่งผมก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ของตารางประเภทกีฬา อาจจะมีการยังไม่ทันแจ้งในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลง แต่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาจะขออนุญาตแบบ นี้ครับ ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม ตอนนั้นก็ยังรอเสื่ออยู่ เสื่อ ยังไม่ได้คาดว่าน่าจะได้ภายในอาทิตย์นี้ เราก็จะได้มีการแจกจ่ายให้ กับทุกท่าน ต้องขออนุญาตอย่างนี้เพราะเรื่องของกีฬาเป็นเรื่อง เรื่องของความสุมเสี่ยง หากถ้าเราเป็นผู้จัดก็จะดีกว่านี้เพราะเรา สามารถเบิกงบประมาณได้ ในส่วนของผู้ติดตามและกองเชียร์ก็ จะเป็นปัญหาตามมาอีก ซึ่งเป็นปัญหาในการเบิกจ่าย ดังนั้นจะต้อง ทำและอาศัยความร่วมมืออย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ ซึ่งในวัน พรุ่งนี้ในที่ประชุมท่านนายกก็ได้เป็นประธานในที่ประชุม เน้น หลักในส่วนในวันที่ ๑๘ ที่เป็นพิธีเปิด-เปิดนั่นเอง และจะขอ อนุญาตแจ้งผ่านท่านเลขาธิการ ในเรื่องของรายละเอียดว่าจะต้อง ทำอะไรบ้าง หากจะขอความร่วมมืออย่างไรจะได้ขอความกรุณา ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่ง หากมีรายละเอียด ใดๆจะได้แจ้งให้ทางสภาฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงวันเสาร์

อาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะมีการแข่งขันกีฬาอีก ในสัปดาห์นี้กับผมเองก็
ว่าจะไปเชียร์กีฬากับท่านรองนายกฯด้วยเหมือนกัน ภายในสัปดาห์
นี้จะขอแจ้งรายละเอียดของกีฬาอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร

ประธานสภาเทศบาล

ร้อยเอกราชบุรี วิทยา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

ท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับ ท่านสุเทพครับ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
กระผมร้อยเอกราชบุรี วิทยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ก็มีได้รับ
ข่าวจากเครือข่ายในเรื่องของหนังสือ จะขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาเรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จะได้ขอความชัดเจนครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร

ประธานสภาเทศบาล

เป็นการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ใช้ไหมครับ เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียนท่านนายก
สันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง ขอถามท่านปลัดเทศบาลนครครับ
จะขออนุญาตที่ชะอำ ท่านสุเทพมีประเด็นไหมครับจะไปหรือว่า
ยังไงครับ

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ผมขออนุญาตอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องของสันนิบาต ไม่มีใครเกิน
ผมหรอก เพราะผมทำสันนิบาตมากกว่า ๑๐ ปี ทุกครั้งการประชุม
สันนิบาตจะมีประชุมระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับภาคผู้ที่มีสิทธิ์จะเข้าได้ก็คือ
๓ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ประธานสภาและปลัดเทศบาล ที่เข้า
ได้ทุกกรณีแต่ถ้ามีการเชิญชวนสมาชิกเทศบาลซึ่งไม่ใช่บุคลากรใน
สันนิบาตที่เขาเจาะจง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเบี้ยเลี้ยงเอง ถ้าอนุมัติไปจะผิดระเบียบของการคลัง ผมก็เลย
ว่าในคราวนี้พอมีหนังสือมา ให้แจ้งประธานสภา เพราะเป็นสิทธิ์
ของท่านประธานสภาที่จะไปหรือไม่ไปก็ได้ ผู้บริหารและพนักงาน
งดเข้าร่วมเพราะประหยัดงบประมาณ ผมสามารถสั่งการได้ไม่ให้
เข้าร่วม ซึ่งตัวแทนของผม ได้แก่ท่านรองนายกฯและท่านปลัด
ไม่ให้ไปในงวดนี้ครับ หากท่านไปจะต้องมีการขออนุญาตไป
ราชการและเสียค่าใช้จ่ายเอง เป็นเรื่องที่อนุญาตได้ เป็นการขอ
อนุญาตในอำเภอของประธานสภา ประธานสภาที่ขออนุญาตจาก

นายอำเภอ แต่เรื่องเงินนี้มาผูกพันกับเทศบาล เทศบาลก็ขอสงวนสิทธิ์ว่าอนุมัติไม่ได้ ยกเว้น ๓ คนตามตำแหน่งที่ได้รับการเชิญชวนเชิญชวนหมดทุกคนแต่จากที่ผมดูแล้ว ตารางการประชุม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หากเป็นในระดับภาคหรือสมาคมระดับประเทศดีเลย เพราะมีเนื้อหาสาระที่ดี

นายอรรณพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านอื่นเพิ่มเติมอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีได้เวลาอันสมควรแล้วขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ขอปิดการประชุมสภาเวลานี้ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสิริพร สมบูรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางทรงศิริ กองเพชร)

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่...๓...พฤษภาคม ๒๕๖๗...เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเจริญ ใบจิว)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบุญมา ฟันท่าแก้ว)

(นายประเสริฐ คำคง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิกร สิทธิธรรม)

(นางทรงศิริ กองเพชร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและ

(นางจันทร์ฉาย ใบจิว)

(นายจาตุรนต์ ดวงแสง)

เลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลหางดง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



ประธานสภาเทศบาล

(นายอรรถพร จันทบูรณ์)